



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ตุ้มโฮม อ่วมแอง ฮักแพงป่า” ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2558

ณ อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ มีการเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ตุ้มโฮม อ่วมแอง ฮักแพงป่า ปีที่ 3 โดยมี นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการพัฒนาลำปางจังหวัดอำนาจเจริญเป็นแหล่งปกป้องพันธุกรรมพืช และพัฒนาตำรับยาสมุนไพรท้องถิ่น นำไปสู่การการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 460 คน โดยส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานราชการ ครูและนักเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่สนใจในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น



กิจกรรมบนเวทีภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนาทางวิชาการ การเปิดตัวชมรมฮักแพงป่า จ.อำนาจเจริญ พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเยาวชนและคนสามวัย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายป่าชุมชน



นอกจากกิจกรรมบนเวทีแล้ว ยังมีกิจกรรมซึ่งแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับผู้บริหารโรงเรียน จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด กิจกรรมโบลาน:ความรู้คู่ชุมชน และการนำเสนอโครงการเยาวชนและคนสามวัย



การจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ภายในงาน มีหน่วยงานมาจัดบูธนิทรรศการภายในงาน ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การแพทย์แผนไทยพนา และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)



ส่วนกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-10 ธันวาคม 2558 จะจัดในช่วงตอนเย็น โดยจัดร่วมกับงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเครือข่ายป่าชุมชน เช่น โครงการวิจัยจากป่าชุมชน การสอนอ่าน-เขียน ไบลาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุงอีสาน หมอลำซิ่ง หนังสือจากป่าชุมชนแต่ละแห่ง ที่มีการสอดแทรกเนื้อหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการสาธิตวิธีการผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้าน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมล็ดพันธุ์ และต้นพืชสมุนไพรที่เพาะพันธุ์จากป่าชุมชน

